

ด่วนที่สุด

ที่ สททช ๕๐๑๔/ว๒๔๓๔๘



สำนักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน กทม. ๑๐๔๐๐

๕ สิงหาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนตามเงื่อนไขการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ต (USONET)

เรียน

อ้างถึง หนังสือสำนักงาน กสทช. ที่ สททช ๕๐๑๔/ว๑๘๑๙๙ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ข้อมูลรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนและการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนฯ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้มีหนังสือติดตามผลการดำเนินงานกิจกรรมของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน โดยขอความร่วมมือหน่วยงานของท่านซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต เพื่อจัดส่งรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และรายงานผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต มายังสำนักงาน กสทช. แล้วนั้น

สำนักงาน กสทช. ขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ให้ท่านทราบดังต่อไปนี้

๑. สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนจากหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จำนวน ๑๕๖ แห่ง จากหน่วยงานรับผิดชอบดูแลทั้งหมด จำนวน ๓๗๗ แห่ง ซึ่งยังมีหน่วยงานที่ยังมิได้ดำเนินการ จำนวน ๒๒๑ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบผลการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หากหน่วยงานของท่านยังมีได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการและส่งรายงานผลการจัดตั้งคณะกรรมการฯ มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการประสานงานและติดตามประเมินผลความสำเร็จของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนต่อไป

๒. สำนักงาน กสทช. ได้รับทราบผลการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน จากหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนแล้ว จำนวน ๑๖๒ แห่ง จากหน่วยงานรับผิดชอบดูแลทั้งหมด จำนวน ๓๗๗ แห่ง ซึ่งยังมีหน่วยงานที่ยังมิได้ดำเนินการ จำนวน ๒๑๕ แห่ง ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านตรวจสอบผลการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) หากหน่วยงานของท่านยังมีได้ดำเนินการดังกล่าว ขอให้เร่งดำเนินการและส่งรายงานผลการสรรหาและคัดเลือกเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์ฯ มายังสำนักงาน กสทช. เพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน ต่อไป

/อย่างไรก็ตาม...


อย่างไรก็ตามการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตควรเป็นไปตามระเบียบการจ้างบุคลากรของหน่วยงานท่าน ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. จะแจ้งกำหนดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ตให้ท่านทราบในโอกาสต่อไป

๓. บริษัทผู้รับใบอนุญาตที่มีภารกิจดำเนินการจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตตามที่ กสทช. มอบหมายให้ดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบของท่าน จะดำเนินการส่งเงินค่าใช้จ่ายบางส่วนในการบริหารจัดการศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่หน่วยงานของท่าน วงเงิน ๙,๕๐๐ บาทต่อเดือน (ค่าไฟฟ้า ค่าจ้างบุคลากร ค่าน้ำ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีที่จำเป็น) โดยเงื่อนไขการส่งเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้นอยู่กับระเบียบบัญชีทางการเงินของแต่ละบริษัท ซึ่งท่านควรประสานข้อมูลการส่งเงินค่าใช้จ่ายกับบริษัทผู้รับใบอนุญาตที่มีภารกิจจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตให้แก่พื้นที่รับผิดชอบของท่านโดยตรง

๔. สำนักงาน กสทช. ได้จัดทำกรอบแนวทางการดำเนินกิจกรรมภายหลังการเปิดให้บริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และแบบฟอร์มรายงานต่างๆ ตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน และหน่วยงานรับผิดชอบดูแลศูนย์อินเทอร์เน็ต ซึ่งใช้สำหรับรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชนทุกไตรมาส มายังสำนักงาน กสทช. โดยท่านสามารถ Download เอกสารต่างๆ จากเว็บไซต์สำนักงาน กสทช. ได้ที่ www.nbt.go.th หัวข้อบริการ USO หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้จากคุณวดี เพ็ชรศรี และคุณกัญจน์ชยากร เขยชม เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๒๗๑ ๐๑๕๑ ต่อ ๔๑๖ และ ๓๙๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวเรศ บวรสิน)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการโทรคมนาคม

โดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

ปฏิบัติการแทน เลขานุการ กสทช.

กลุ่มงานบริการโทรคมนาคมโดยทั่วถึงและเพื่อสังคม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑-๖๐ ต่อ ๓๙๕

โทรสาร ๐ ๒ ๒๗๑ ๔๒๒๗